

Số: /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 4500/HD-BCĐ138 ngày 25/10/2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng UBND tỉnh làm việc theo chế độ Thủ trưởng, có Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng, sau sắp xếp thì cơ cấu tổ chức có 07 đơn vị hành chính (*kể cả Ban Tiếp công dân tỉnh và Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh*), 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Công báo và Tin học. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 88; trong đó gồm: Văn phòng UBND tỉnh 59 cán bộ, công chức (*kể cả Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh*), 14 lao động hợp đồng theo Nghị định 161 và 15 viên chức sự nghiệp thuộc Trung tâm Công báo và Tin học.

3. Trụ sở Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, địa chỉ 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi là trụ sở thường xuyên tổ chức các cuộc họp của tỉnh, số lượng cán bộ, công nhân, viên chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên đến trao đổi công việc, nên vấn đề an ninh luôn được đặt lên hàng đầu, tại trụ sở ngoài 02 nhân viên bảo vệ chuyên trách cơ quan, còn có Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu của Công an tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở UBND tỉnh, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ra vào trụ sở.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện

a) Công tác an ninh trật tự nói chung và công tác giữ gìn bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục ý thức pháp luật nói riêng giữ một vai trò quan trọng, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Xác định tầm quan trọng đó, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thẩm tra trước khi tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn... liên quan đến đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh có bản đăng ký thi đua xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đồng thời, tổ chức cho 100% công chức, viên chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Bên cạnh đó Văn phòng UBND tỉnh còn quán triệt đến toàn thể cơ quan việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2021 tại Công văn số 1217/VP-NC ngày 13/8/2021.

b) Triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian, trình tự, thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước nhằm xây dựng Văn phòng UBND tỉnh thực sự đạt tiêu chuẩn cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự”. Tập trung chỉ đạo, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết, Quy chế, quy định về xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

c) Về công tác bảo vệ tại cơ quan và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy đã ban hành được tổ chức khá chặt chẽ, hợp lý, hai bảo vệ chuyên trách phân ca trực 24/24 giờ các ngày lễ lớn, ngày Tết, có phân công tăng cường công chức, viên chức, người lao động trực tại cơ quan, trong năm 2021 chưa xảy ra vụ mất mát nào về tài sản; hàng ngày các công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm tiến hành kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, vệ sinh môi trường,... qua đó ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động luôn luôn được đề cao.

d) Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão và PCCC, từng bước củng cố, kiện toàn Đội phòng chống lụt bão, Đội PCCC cơ sở và tổ chức hoạt động đúng quy định. Thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC, vận hành máy bơm PCCC và máy phát điện hàng tuần. Công tác PCCC tại cơ quan luôn được tổ chức thực hiện tốt và quản lý chặt chẽ, do đó tính đến thời điểm này, chưa có vụ cháy, nổ nào xảy ra.

2. Công tác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác năm, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan tích cực, tăng cường tham gia thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Công văn số

1345/VP-NC ngày 06/9/2021 và các quy định hiện hành về công tác phòng gian, bảo mật, và dân chủ tại cơ quan.

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban định kỳ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động (*Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 09/CT-BCA ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTO trong đồng bào các tôn giáo và các Chương trình, quyết định, kế hoạch ... do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành*); tuyên truyền vận động “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm; nâng cao tinh thần cảnh giác, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh... cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Qua đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách này để thực hiện và vận dụng vào công tác, vì vậy đã phát huy việc kiểm soát, ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả.

3. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn

a) Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu bảo vệ trụ sở cơ quan 24/24h và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ quan.

b) Thực hiện tốt công tác phối hợp và triển khai có hiệu quả việc đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan nên thời gian qua công chức, viên chức và người lao động luôn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo đức theo đúng chuẩn mực quy định; quán triệt và thực hiện tốt những việc công chức, viên chức không được làm; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định khác của pháp luật; nội bộ luôn đoàn kết tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có công chức, viên chức, người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không có trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện, can thiệp và xử lý.

4. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở

a) Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách vững mạnh, được cơ quan cử tham gia các lớp tập huấn do Công an tỉnh tổ chức. Cuối năm được cơ quan xét

đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách.

b) Để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh bảo vệ trụ sở cơ quan 24/24h. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã thành lập Đội Phòng chống lụt bão, đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tổ chức phân công cụ thể số lượng công chức, viên chức theo dõi, quản lý, phân loại, thống kê tài liệu có độ mật và bảo quản theo đúng quy định của Bộ Công an. Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu chí xét khen thưởng, cơ quan luôn được cấp trên công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong năm qua, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của cơ quan trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói chung và cơ quan nói riêng được giữ vững, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

2. Khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là: một số phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa thực sự quan tâm về vị trí, vai trò của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nên việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, chất lượng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan bằng việc ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đạt hiệu quả; có bản đăng ký phân đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và tổ chức cho 100% công chức, viên chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan.

3. Không để xảy ra các hoạt động khiêu khích đông người; đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản, để lộ bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có công chức, viên chức và người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

4. Tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Kính gửi Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, HCQT(hnb).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Xuân Duệ